



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2567

เรื่อง	สื่อ
1. 'เกษตร-กรมข้าว'จัดงาน'วันข้าว'ชาวนาแห่งชาติ4-6มิถุนายนนี้	แนวหน้า
2. ภาพข่าว: วันข้าว	มติชน
3. 'ธรรมนัส'ถกแก้ฝุ่นPM2.5จัดการผู้เผาพืชผล-ลดกระทบปชช.	แนวหน้า
4. จัด'วันข้าว'ชาวนาแห่งชาติ	ไทยรัฐ
5. ภาพข่าว: ครบรอบ 61 ปี	แนวหน้า
6. รายงานพิเศษ: กรมส่งเสริมการเกษตร ชู 'ลั่นจี้แม่ใจ' สร้างรายได้ ยกระดับสู่...	มติชนสุดสัปดาห์
7. วางแผนรับมือภัยพิบัติช่วงฤดูฝน	เดลินิวส์
8. เม.ย.ส่งออกพลิกบวก พาณิชย์คงเป้าทั้งปีขยายตัว1-2%	แนวหน้า
9. เผยส่งออกฟื้นพลิกบวก6.8%	เดลินิวส์
10. คอลัมน์: เกษตรวันนี้	เดลินิวส์
11. คอลัมน์: ทันกระแส: ฮับค้าส่งสินค้าเกษตรภูมิภาค	สยามรัฐ
12. ตลาดไทจัดเทศกาล'ทุเรียน-ผลไม้'	ข่าวสด

'เกษตร-กรมข้าว' จัดงาน'วันข้าว' ชาวนาแห่งชาติ 4-6 มิถุนายนนี้

กรมข้าว เตรียมจัดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ปี 2567 ภายใต้แนวคิด “พระบารมีเกริกก้องหล้า ผู้ฝันนาข้าวไทย ผสานเกษตรแนวใหม่ ชาวนาไทยยั่งยืน ระหว่างวันที่ 4-6 มิถุนายนนี้ ที่อิมแพ็คเมืองทองธานี

▶▶▶ ต่อ : กรมข้าว - หน้า 11

กรมข้าว

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานงานแถลงข่าว วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2567 โดยมีนายณัฐภูมิภักดิ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว และผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯ เข้าร่วม สำหรับงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติปีนี้ภายใต้แนวคิด “พระบารมีเกริกก้องหล้า ผู้ฝันนาข้าวไทย ผสานเกษตรแนวใหม่ ชาวนาไทยยั่งยืน” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-6 มิถุนายน 2567 ที่ฮอลล์ 5-6 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

ในการนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดงาน ในวันที่ 4 มิถุนายน 2567 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรม



▲ วันข้าวแห่งชาติ : ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานงานแถลงข่าว วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2567 โดยมี นายณัฐภูมิภักดิ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว เข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุม 115 กระทรวงเกษตรฯ โดยงานจัดขึ้นวันที่ 4-6 มิถุนายน 2567 ณ Hall 5- 6 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

ราชชนนีพันปีหลวง พร้อมทั้งเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ในหลวงรัชกาลที่ 9) และพระบรมวงศานุวงศ์ ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อกิจการด้านข้าวและชาวนาของไทย พร้อมชมนิทรรศการสาธิตด้านการผลิตข้าว นวัตกรรมด้านการเทคโนโลยีสมัยใหม่ด้านการผลิตข้าว การแสดงผลงานเชิดชูเกียรติเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ เวทีเสวนาสาธิตนวัตกรรมจากข้าว พร้อมทั้งการผลิตข้าวที่ปรับตัวและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการออกร้านจำหน่ายสินค้าข้าว และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวโดยชาวนา และผู้ประกอบการข้าวต่างๆ

ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติให้วันที่ 5 มิถุนายนของทุกปี เป็น “วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ” จากเหตุผลที่วันที่ 5 มิถุนายน 2489 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 พร้อมด้วย

สมเด็จพระอนุชา คือ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการทำนา ซึ่งทั้ง 2 พระองค์ได้ทรงหว่านข้าว และทอดพระเนตรกิจการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน จึงถือเป็นวันที่เป็นสิริมงคลยิ่งของชาวนาไทย และเพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของข้าวที่เป็นอาหารหลักหล่อเลี้ยงคนทั่วโลก ก่อให้เกิดวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับข้าวและชาวนา นอกจากนี้ เป็นการเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ชาวนาไทยซึ่งเปรียบเสมือนกระดูกสันหลังของชาติในฐานะผู้ผลิตอาหารหลักให้กับประชาชนตลอดมา

ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า จากนโยบายด้านการเกษตรของรัฐบาล ซึ่งกำหนดแนวทาง “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้” มุ่งเป้าเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร 3 เท่า ภายในระยะเวลา 4 ปี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินการกิจเพื่อขับเคลื่อนนโยบายของ

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,600

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: ศุกร์ 24 พฤษภาคม 2567

ปีที่: 45

ฉบับที่: 15728

Col.Inch: 78.48

Ad Value: 125,568

หน้า: 1 (ล่างขวา), 11

PRValue (x3): 376,704

ศิลปิน: สีสี่

หัวข้อข่าว: 'เกษตร-กรมข้าว'จัดงาน'วันข้าว'ชวนาแห่งชาติ4-6มิถุนายนนี้

รัฐบาลให้บรรลุเป้าหมาย โดยตั้งเป้าหมาย “เกษตรต้องอยู่ดี สินค้าเกษตรมูลค่าสูง ทรัพยากรเกษตรยั่งยืน” ด้วยการเชื่อมโยงนโยบายการพัฒนาข้าวลงสู่การปฏิบัติในพื้นที่ปลูกข้าวทั่วประเทศ โดยให้ความสำคัญด้านการวางระบบการผลิต การตลาด และการบริหารจัดการ เพื่อประหยัดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต นำไปสู่การสร้าง ความมั่นใจให้แก่ชาวนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งเป็นการให้เกียรติชาวนาไทยในฐานะผู้ผลิตอาหารหลักให้กับประชาชนและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ชาวนาทั่วประเทศ จึงได้จัดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2567 โดยมุ่งหวังให้เกษตรกร ชาวนาผู้ประกอบการธุรกิจภาคการเกษตรได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีลดต้นทุนการผลิตข้าวเพื่อพัฒนาและต่อยอดสร้างโอกาสในการเพิ่มคุณภาพผลผลิตและผลตอบแทนจากการผลิต ยกกระดับคุณภาพให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั่วประเทศ เพื่อสนองความต้องการของตลาด พร้อมทั้งการผลิตข้าวที่ปรับตัวและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการผลิตข้าวและพัฒนาชาวนา รวมทั้งสร้างความมั่นใจให้แก่ชาวนาและการพัฒนาข้าวไปสู่สากล

“นายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญกับอาชีพชาวนาไทย ซึ่งถือเป็นกระดูกสันหลังของชาติที่ต้องสร้างความเข้มแข็ง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ได้ตระหนักและเข้าใจปัญหาของชาวนาไทยที่ต้องเผชิญ จึงได้เร่งหามาตรการช่วยเหลือต่างๆ อาทิ การลดต้นทุนการผลิต ผ่านโครงการปุ๋ยคนละครึ่ง เพื่อให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการเลือกปุ๋ยได้ตามความต้องการ โดยไม่มีการถือสเปกสูตรปุ๋ยหรือบริษัทที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งกำลังเร่งดำเนินการตามขั้นตอนอยู่ในขณะนี้ โดยเตรียมเสนอเรื่องให้ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ (นบข.) และคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาตามขั้นตอนต่อไป ตลอดจนต้องขยายตลาดกับต่างประเทศให้มากขึ้น เพิ่มโอกาสการค้าขาย สร้างรายได้และสร้างความยั่งยืนให้กับพี่น้องชาวนาไทย นอกจากนี้ การสนับสนุนเทคโนโลยี นวัตกรรมสมัยใหม่ก็เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องนำมาช่วยในการทำนาเพื่อเพิ่มผลผลิตให้มากขึ้นเพียงพอกับความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ” ร.อ.ธรรมนัสกล่าว

มติชน

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,650

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: ศุกร์ 24 พฤษภาคม 2567

ปีที่: 47

ฉบับที่: 16875

Col.Inch: 14.48

Ad Value: 23,892

ภาพข่าว: วันข้าว

หน้า: 1 (ล่างซ้าย)

PRValue (x3): 71,676

คลิป: สีสี่



วันข้าว - ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แถลงจัดงาน "วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2567" ในวันที่ 4-6 มิถุนายน ณ ฮอลล์ 5-6 อิมแพค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี โดยจะมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม

'ธรรมนัส' ถกแก้ฝุ่นPM2.5 จัดการผู้เผาพืชผล-ลดกระทบปชช.

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ภาคการเกษตร ครั้งที่ 1/2567 โดย ร.อ.ธรรมนัส กล่าวถึงความสำคัญที่ต้องเร่งแก้ปัญหา PM2.5 ว่ารัฐบาลกำลังพิจารณา (ร่าง) พ.ร.บ.บริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาด พ.ศ. ... เพื่อลดผลกระทบจากมลพิษสู่ประชาชน และนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และ รว.คลัง มีข้อสั่งการให้กระทรวงเกษตรฯ ขอความร่วมมือและสร้างความเข้าใจกับเกษตรกรให้ลดการเผาพืชผลทางการเกษตร รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านที่ต้องบูรณาการร่วมกัน สำหรับที่ประชุมฯ ได้รับทราบสถานการณ์จุดความร้อนสะสม ว่าประเทศไทยมีจุดความร้อนสะสมทั่วประเทศ 9,924 จุด น้อยกว่าปี 2566 ถึง 1,071 จุด แบ่งเป็นจุดความร้อนสะสมในพื้นที่เกษตรกรรม 3,567 จุด (ร้อยละ 36 ของทั้งหมด) น้อยกว่าปีที่ผ่านมา 193 จุด (ปี 2566 จำนวน 3,760 จุด) แบ่งเป็น พื้นที่การเกษตร 2,170 จุด (ร้อยละ 22 ของทั้งหมด) และในเขต ส.ป.ก.1,397 จุด (ร้อยละ 14 ของทั้งหมด) โดยจังหวัดที่พบจุดความร้อนสะสมในพื้นที่การเกษตร 3 จังหวัดแรก ได้แก่ นครราชสีมา 127 จุด เพชรบูรณ์ 123 จุด และขอนแก่น 120 จุด ในเขต ส.ป.ก.พบจุดความร้อนสะสมสูงสุด 3 จังหวัดแรก ได้แก่ สระแก้ว 141 จุด ชัยภูมิ 113 จุด และนครราชสีมา 110 จุด ซึ่งมีการรายงานผลการป้องกันและการเฝ้าระวังการเผาซากพืชหรือวัชพืช และเศษวัสดุทางการเกษตร ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม-22 มีนาคม 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 22 มีนาคม 2567

โดยชุดปฏิบัติการเพื่อเฝ้าระวังการเผาในพื้นที่เกษตรกรรม) ตรวจสอบพบว่ามี 404 จุด เกิดจากการเผาจริงแต่ไม่ใช่พื้นที่การเกษตร 985 จุด ไม่พบการเผาในพื้นที่จริง และอีก 391 จุด อยู่ระหว่างตรวจสอบ ซึ่งทางกระทรวงเกษตรฯ มีการดำเนินการเชิงรุก โดยการส่งหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด พิจารณามอบหมายเกษตรและสหกรณ์จังหวัด บูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ทุกภาคส่วนจัดตั้งชุดปฏิบัติการเพื่อเฝ้าระวังการเผาในพื้นที่เกษตรกรรม รวมถึงลงพื้นที่ขอความร่วมมือเกษตรกรให้งดการเผา พร้อมทั้งตรวจสอบพิกัดที่พบจุดความร้อนจากข้อมูลดาวเทียมว่ามีการเผาจริงหรือไม่

ทั้งนี้ หากพบว่าผู้ใดทำการเผาบนพืชผลทางการเกษตรบนพื้นที่ ส.ป.ก.เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบว่าได้กระทำจริง จะสันนิษฐานในการเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินและแจ้งให้ออกจากพื้นที่ ในส่วนมาตรการรองรับเพื่อความยั่งยืนกระทรวงเกษตรฯ อยู่ระหว่างกำหนดมาตรฐาน GAP PM2.5 FREE ซึ่งจะมีผลบังคับในปี 2568 ซึ่งเป็นมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดการเผาทุกขั้นตอน เพื่อลดปัญหาฝุ่น PM2.5 ในระยะยาว โดย ร.อ.ธรรมนัส สั่งการให้เจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงเกษตรฯ พิจารณารับรองการดำเนินการกับผู้เผาพืชผลทางการเกษตรอย่างจริงจัง เพื่อไม่ให้มีการกระทำซ้ำและลดผลกระทบต่อผู้อื่นในวงกว้าง รวมถึงมอบนโยบายให้เจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงเกษตรฯ วางแผนการของงบประมาณหรือการทำโครงการให้เป็นไปตามสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการดำเนินโครงการ

จัด 'วันข้าว' ชาวนาแห่งชาติ

ส่งเสริมต่อยอด 4-6 มิ.ย. อิมแพ็ค

กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แกลงจัดงาน "วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ 2567" อย่างยิ่งใหญ่ ณ Hall 5-6 อิมแพ็ค ★ มีต่อหน้า 9

จัด 'วันข้าว' ☆ ต่อจากหน้า 1 เมืองทองธานี ภายใต้ธีมงาน "พระบารมีเกริกก้องหล้า ผู้คืนนาข้าวไทย ผสานเกษตรแนวใหม่ ชาวนาไทยยั่งยืน" เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเพื่อรำลึกถึงพระมหากษัตริย์คุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

บรมนาถบพิตร และพระบรมวงศานุวงศ์ที่ทรงมีต่อกิจการข้าวและชาวนาของไทย "ธรรมนัส" เผยงานนี้มุ่งหวังให้เกษตรกร ชาวนาผู้ประกอบการธุรกิจภาคการเกษตรได้เรียนรู้การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตข้าว พัฒนาต่อยอดยกระดับคุณภาพเกษตรกร สร้างความมั่นคงแก่ชาวนา

ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 23 พ.ค. ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รว.เกษตรฯ แกลงข่าวการจัดงาน "วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ" ประจำปี 2567 ที่กรมการข้าว กระทรวงเกษตรฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-6 มิ.ย. ณ Hall 5-6 อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยวันที่ 4 มิ.ย. ได้รับพระมหากษัตริย์คุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นองค์ประธานพิธีเปิดงานที่จัดอย่างยิ่งใหญ่ภายใต้แนวคิด "พระบารมีเกริกก้องหล้า

ผู้คืนนาข้าวไทย ผสานเกษตรแนวใหม่ ชาวนาไทยยั่งยืน" เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเพื่อรำลึกถึงพระมหากษัตริย์คุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบรมวงศานุวงศ์ ที่ทรงมีพระมหากษัตริย์คุณต่อกิจการข้าวและชาวนาไทย

รว.เกษตรฯ กล่าวด้วยว่า ในงานมีการจัดนิทรรศการสาธิตด้านการผลิตข้าว นิทรรศการเทคโนโลยีสมัยใหม่ด้านการผลิตข้าว การเชิดชูเกียรติเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ เกษตรอาสา สาธิตนวัตกรรมจากข้าว การผลิตข้าวที่ปรับตัวและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การออกร้านจำหน่ายสินค้าข้าวและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว โดยชาวนาและผู้ประกอบการค้าข้าวต่างๆ ด้วยความสำคัญที่ผูกพันอย่างลึกซึ้งระหว่างข้าวและชาวนา คณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้วันที่ 5 มิ.ย. ของทุกปี เป็น "วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ" เนื่องจากเมื่อวันที่ 5 มิ.ย. พ.ศ. 2489 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 พร้อมด้วยพระอนุชาคือ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ รัชกาลที่ 9 เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรการทำนาและกิจการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ทั้ง 2 พระองค์ได้ทรงหว่านข้าวจึงถือเป็นวันที่เป็นสิริมงคลยิ่งของชาวนาไทย เป็นการเชิดชูเกียรติสร้างขวัญ



◀ **เชิดชูชาวนา ร.อ.ธรรมนัส** พรหมเผ่า รว.เกษตรและสหกรณ์ เติชมผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากข้าว ภายหลังแกลงข่าวการจัดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ 2567 ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 4-6 มิ.ย. เพื่อเชิดชูเกียรติชาวนาไทย.

กำลังใจแก่ชาวนาไทยที่เสมือนเป็นกระดูกสันหลังของชาติ

ร.อ.ธรรมนัสกล่าวอีกว่า รัฐบาลมีนโยบายเกษตรกรต้องอยู่ดี สินค้าเกษตรมูลค่าสูง ทรัพยากรเกษตรยั่งยืน ด้วยการเชื่อมโยงนโยบายการพัฒนาข้าว ลงสู่การปฏิบัติในพื้นที่ปลูกข้าวทั่วประเทศ โดยให้ความสำคัญด้านการวางระบบการผลิต การตลาด การบริหารจัดการ เพื่อประหยัดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต นำไปสู่การสร้างความมั่นคงให้แก่ชาวนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งเป็นการให้เกียรติชาวนาไทยในฐานะผู้ผลิตอาหารหลักให้กับประชาชน สร้างขวัญกำลังใจให้แก่ชาวนาทั่วประเทศ จึงจัดงานวันข้าวฯ เพื่อมุ่งหวังให้เกษตรกรชาวนาผู้ประกอบการธุรกิจภาคการเกษตรได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีลดต้นทุนการผลิตข้าวเพื่อพัฒนาต่อยอดสร้างโอกาสในการเพิ่มคุณภาพผลผลิตและผลตอบแทนจากการผลิต ยกกระดับคุณภาพให้ชาวนาทั่วประเทศ เพื่อสนองความต้องการของตลาด พร้อมทั้งการผลิตข้าวที่ปรับตัวและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการผลิตข้าว สร้างความมั่นคงให้แก่ชาวนาและการพัฒนาข้าวไปสู่สากล

ขณะที่นายณัฐกิตติ์ ของทิพย์อธิบดีกรมการข้าวกล่าวว่า การจัดงาน "วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2567" จัดขึ้นภายใต้แนวคิด "RICE" ประกอบด้วย นิทรรศการเทิดพระเกียรติ 10 พันธุ์ข้าวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา พระบารมีเกริก

ก้องท้วม ผู้ผลิตข้าวไทย นวัตกรรมอารักขาข้าว เพื่อสนับสนุนการผลิตข้าวแบบปลอดภัย เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว นิทรรศการเมล็ดพันธุ์ข้าวไทย สู่อุบัติภูมิใจในพื้นที่นิทรรศการเชื่อมโยงเครือข่ายชาวนาไทย ผู้เกษตรสมัยใหม่พัฒนาข้าวไทยอย่างยั่งยืน นิทรรศการกว่าจะมาเป็นข้าวคุณภาพ นิทรรศการเทคโนโลยีดิจิทัลด้านข้าวและชาวนา นิทรรศการทำนารักษ์โลก รักสิ่งแวดล้อม ผู้การผลิตข้าวอย่างยั่งยืน

อธิบดีกรมการข้าวกล่าวอีกว่า นอกจากโซนนิทรรศการและกิจกรรม ยังมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนจัดแสดงนิทรรศการผลงาน โครงการ ให้ความรู้ นำเสนอนวัตกรรมการเกษตรต่างๆ และมีคอนเสิร์ตจากศิลปินนักร้องชื่อดัง อาทิ เต๋า ภูศิลป์, ล้ายอง หนองหินห่าว มาร่วมสร้างความบันเทิงให้ผู้เข้าชมงาน ส่วนผู้ที่ซื้อปิ่นสักไม้จุดให้บริการส่งสินค้าถึงบ้าน คาดหวังอย่างยิ่งว่าการจัดงานนี้จะสร้างการรับรู้ถ่ายทอดนวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่ด้านการผลิตข้าวและส่งเสริมพัฒนาชาวนา ให้เกษตรกรกับประชาชนทั่วไปได้รับทราบและตระหนักถึงความสำคัญของข้าวและชาวนาไทย จึงขอเชิญทุกท่านที่ยังร่วมงานที่จัดตั้งแต่วันที่ 10.00-19.00 น. วันที่ 4-6 มิ.ย. Hall 5-6 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,600

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: ศุกร์ 24 พฤษภาคม 2567
ปีที่: 45 ฉบับที่: 15728
Col.Inch: 16.66 Ad Value: 26,656
ภาพข่าว: ครบรอบ 61 ปี

หน้า: 1 (ล่างซ้าย)
PRValue (x3): 79,968

ศิลปิน: สีสี่



◀...ครบรอบ 61 ปี : นายอรรถกร สิริลัทธยากร รมช.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 61 ปี โดยมี นายปรโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินและคณะผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ เข้าร่วม ณ กรมพัฒนาที่ดิน ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

มติชน สุดสัปดาห์

Matchon Weekend
Circulation: 500,000
Ad Rate: 479

Section: First Section/-

วันที่: ศุกร์ 24 - พุธสัปดาห์ 30 พฤษภาคม 2567

ปีที่: 44

ฉบับที่: 2284

หน้า: 5(เต็มหน้า)

Col.Inch: 107.96 Ad Value: 51,712.84

PRValue (x3): 155,138.52 คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: รายงานพิเศษ: กรมส่งเสริมการเกษตร ชู 'ลิ้นจี่แม่ใจ' สร้างรายได้ ยกกระต๊อบสู่ตลาด...



กรมส่งเสริมการเกษตร ชู 'ลิ้นจี่แม่ใจ' สร้างรายได้ ยกกระต๊อบสู่ตลาดพรีเมียม ต่อยอด 1 ก๊องถิ่น 1 สิ้นค้าเกษตรมูลค่าสูง

รายงานพิเศษ

นฤมิตร สมัคร

“ไหล่อก ออกตั้ง ทนทาน ทนบ้าน” คือนิยามของลิ้นจี่พันธุ์สงฮวย อ.แม่ใจ จ.พะเยา ขึ้นชื่อว่าเป็นลิ้นจี่คุณภาพมาตรฐาน GI มาพร้อมรสชาติอร่อย หวานอมเปรี้ยว เมื่อผนวกกับเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร จึงสร้างความประทับใจให้แก่ผู้บริโภคเป็นอย่างดี ทั้งนี้ ลิ้นจี่พันธุ์สงฮวยมีช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตในช่วงกลางเดือน พฤษภาคม และมีอายุในการเก็บรักษาสั้น ต้องเก็บผลผลิตไว้ในอุณหภูมิต่ำจึงจะสามารถรักษาคุณภาพได้ ส่งผลให้เกิดข้อจำกัดด้านการขนส่งสู่ผู้บริโภค ดังนั้น กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงวิเคราะห์ปัญหา พร้อมเสนอแนวทางการแก้ไขด้วยเทคโนโลยี - นวัตกรรม ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกลิ้นจี่ในพื้นที่ ต.แม่สุก อ.แม่ใจ จ.พะเยา นำไปสู่การเป็นเกษตรมูลค่าสูง โดยมุ่งผลิตลิ้นจี่พรีเมียม ยกกระต๊อบสู่ตลาดพรีเมียม ‘ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้’



นายณฤมิตร สมัคร เกษตรจังหวัดพะเยา เผยว่า ปัจจุบันกลุ่มแปลงใหญ่ลิ้นจี่ ต.แม่สุก อ.แม่ใจ จ.พะเยา ผลิตลิ้นจี่พรีเมียมได้เพียงร้อยละ 1 ของผลผลิตทั้งหมด ประกอบกับช่วงการเก็บเกี่ยวสั้น อีกทั้งขาดนวัตกรรมในการยืดอายุเก็บรักษาลิ้นจี่คุณภาพ ดังนั้น หากสามารถนำนวัตกรรมในการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวมาใช้เพื่อยืดอายุการเก็บรักษา เพิ่มประสิทธิภาพด้านการขนส่งเพิ่มสัดส่วนผลผลิตพรีเมียมได้มากขึ้น นับเป็นการช่วยให้เกษตรกร

มติชน สุดสัปดาห์

Matchon Weekend
Circulation: 500,000
Ad Rate: 479

Section: First Section/-

วันที่: ศุกร์ 24 - พุธสัปดาห์ 30 พฤษภาคม 2567

ปีที่: 44

ฉบับที่: 2284

หน้า: 5(เต็มหน้า)

Col.Inch: 107.96 Ad Value: 51,712.84

PRValue (x3): 155,138.52 คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: รายงานพิเศษ: กรมส่งเสริมการเกษตร ชู 'ลิ้นจี่แม่ใจ' สร้างรายได้ ยกระดับสู่ตลาด...

มีรายได้สูงขึ้น และเป็นโอกาสเพิ่มโอกาสด้านการตลาดให้กับ
กลุ่มเกษตรกร

ขณะเดียวกัน ทางกลุ่มแปลงใหญ่เผชิญปัญหาลิ้นจี่เกรดรอง -
เกรดคละ (เกรด B เกรด C หรือลิ้นจี่ผลร่วง) ซึ่งจำหน่ายได้เพียง
กิโลกรัมละ 10 - 20 บาท ทำให้เกษตรกรมีรายได้ต่ำ อีกทั้ง
เกษตรกรส่วนใหญ่ยังไม่สามารถเข้าถึงตลาดออนไลน์ฟรีเมียม
โดยส่วนใหญ่ยังเป็นการขายส่งถึงมือที่ รวมถึงเกษตรกรส่วนใหญ่
เป็นผู้สูงอายุ จึงขาดทักษะในการทำตลาดในรูปแบบใหม่

ดังนั้น กรมส่งเสริมการเกษตรจึงมุ่งขับเคลื่อนให้กลุ่ม
เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น (ตามเป้าหมาย 3 เท่าในปี 2570)
โดยส่งเสริมการนำเทคโนโลยี - นวัตกรรมเพื่อเพิ่มสัดส่วนผลผลิต
ลิ้นจี่พรีเมียม พร้อมส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตปัจจัยการผลิตเพื่อ
ลดต้นทุน ตลอดจนส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตลิ้นจี่ตามมาตรฐาน GI
ลิ้นจี่แม่ใจพะเยา (พรีเมียม) รวมถึงนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การจัดการหลังเก็บเกี่ยวมาปรับใช้เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาลิ้นจี่
ให้นานมากยิ่งขึ้น

"หนึ่งในแนวทางแก้ปัญหา คือ ส่งเสริมเทคโนโลยีการห่อ
ผลลิ้นจี่และลดการใช้สารเคมี ด้วยการใช้อุปกรณ์ห่อผล ที่
สามารถนำถุงตาข่ายกลับมาใช้ใหม่ได้ในปีถัดไป ซึ่งเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตทั้งเชิงปริมาณ - คุณภาพ นับเป็นการ
สร้างความปลอดภัยให้กับผู้ผลิต ผู้บริโภค รวมถึงลดต้นทุนได้อีก
ทางหนึ่ง"

พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการแปรรูปเพิ่มมูลค่าลิ้นจี่ตกเกรดรอง -
เกรดคละ เป็นผลิตภัณฑ์จากลิ้นจี่พรีเมียม เช่น น้ำลิ้นจี่สกัด
ไวน์ สุรากลั่น เป็นต้น และเพิ่มสัดส่วนการจำหน่ายลิ้นจี่รูปแบบ
ออนไลน์ พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ทายาทเกษตรกรด้านการตลาด
พร้อมผลักดันลิ้นจี่ฮอวอ อ.แม่ใจ จ.พะเยา ให้มีชื่อเสียงด้วยซอฟต์แวร์
พาวเวอร์ ไปจนถึงจัดทำระบบตรวจสอบย้อนกลับลิ้นจี่พรีเมียม
เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค



ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตร ยังคงเดินทาบ 'โครงการพะเยา
โมเดล' ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพสินค้าเกษตร โดยส่งเสริมให้
เกษตรกรผลิตสินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน ลดต้นทุน เพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตในพื้นที่ที่เหมาะสม พร้อมส่งเสริมการรวม
กลุ่มเกษตรกรในการสร้างความเข้มแข็ง รวมถึงเชื่อมโยงไปถึง
ผู้ประกอบการภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรอีกทางหนึ่ง

ด้าน นายชลัมพล ปัฐวี รองประธานแปลงใหญ่ลิ้นจี่
ต.แม่สุก อ.แม่ใจ จ.พะเยา กล่าวว่า พื้นที่ปลูกลิ้นจี่ของ ต.แม่สุก
อ.แม่ใจ จ.พะเยา มีรสชาติอาหารโดดเด่น ส่งผลให้ลิ้นจี่ที่ปลูกนั้น
มีรสชาติเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร และเป็นที่รู้จักของผู้บริโภค
ทั้งนี้ ในอดีตลิ้นจี่มีราคาขายไม่สัมพันธ์กับเงินลงทุน ดังนั้น
จึงปรึกษากับชาวสวนลิ้นจี่รายอื่นๆ จัดตั้งแปลงใหญ่ลิ้นจี่
อ.แม่ใจ โดยเน้นในเรื่องของคุณภาพเพื่อนำออกสู่ตลาดให้
ผู้บริโภคทั่วประเทศ

ปัจจุบันกลุ่มแปลงใหญ่ลิ้นจี่ อ.แม่ใจ ประกอบด้วย
แปลงใหญ่ลิ้นจี่ ทุกหมู่บ้าน ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา
แปลงใหญ่ลิ้นจี่ ทุกหมู่บ้าน ต.เจริญราษฎร์ อ.แม่ใจ จ.พะเยา
แปลงใหญ่ลิ้นจี่ หมู่ 7,8 ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา แปลงใหญ่
ลิ้นจี่ ต.แม่สุก อ.แม่ใจ จ.พะเยา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุรักษ์ผลิต
ลิ้นจี่คุณภาพห้วยปากกล้วย และวิสาหกิจชุมชนสามัคคีลิ้นจี่ห้วยเคียน
โดยทั้งหมดมีพื้นที่สวนลิ้นจี่รวมกว่า 9,600 ไร่ ซึ่งในปี 2566
ผลผลิตออกสู่ตลาดมากถึง 4,611 กิโลกรัม ทำยังไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการของผู้บริโภค

ด้วยเหตุนี้ กรมส่งเสริมการเกษตร จึงมุ่งผลักดันลิ้นจี่สู่สินค้า
มูลค่าสูง รวมถึงยกระดับการรับรองตามมาตรฐานสิ่งปงชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ (GI) เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการตลาด
พัฒนาศักยภาพสินค้าเกษตร สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร โดย
ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการใช้เทคโนโลยีห่อผล
(BCG) ด้วยการใช้อุปกรณ์ห่อผลป้องกันโรคและแมลง สีของ
ผลผลิตสดสวย นับเป็นลดการใช้สารเคมี - ต้นทุน อีกทั้งสามารถ
นำถุงตาข่ายกลับมาใช้ใหม่ได้ในปีถัดไป พร้อมพัฒนาระบบ
รวบรวม คัดแยก ตัดแต่ง ตลอดจนการขนส่งที่ได้มาตรฐาน

รวมถึงส่งเสริมการใช้ศัตรูธรรมชาติและสารชีวภัณฑ์ในการ
ควบคุมกำจัดศัตรูพืช ทดแทนการใช้สารเคมี พร้อมพัฒนา
ศักยภาพสินค้าเกษตรตามปฏิทินการผลิต มุ่งผลิตสินค้าลิ้นจี่
คุณภาพเกรดพรีเมียม ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP และ
รวมกลุ่มกันผลิต - จำหน่ายเพื่อให้เกิดอำนาจในการต่อรองราคา
มากขึ้น

มติชน สุดสัปดาห์

Matchon Weekend
Circulation: 500,000
Ad Rate: 479

Section: First Section/-

วันที่: ศุกร์ 24 - พุธสัปดาห์ 30 พฤษภาคม 2567

ปีที่: 44

ฉบับที่: 2284

หน้า: 5(เต็มหน้า)

Col.Inch: 107.96 Ad Value: 51,712.84

PRValue (x3): 155,138.52 คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: รายงานพิเศษ: กรมส่งเสริมการเกษตร ชู 'ลีนี่แม่ใจ' สร้างรายได้ ยกกระต๊อบสู่ตลาด...

“จากเมื่อก่อนราคาขายให้กับลีนี่ หากมีขนาดเท่ากับลีนี่จี่พรีเมียมจะได้กิโลกรัมละ 30 บาท แต่ตอนนี้ได้ทำเป็นเกรดคุณภาพพรีเมียม จะได้มีตั้งแต่ 100 บาท 120 บาท และ 150 บาท จากนั้นจึงค่อยออกมาเรื่อยๆ ผลตอบรับจากผู้บริโภคนั้นดีมาก ส่งผลให้ผลผลิตไม่เพียงพอต่อผู้บริโภคและความต้องการของตลาดทั้งหมดนี้ก็คือเกรดคุณภาพที่เราทำออกไปสู่ผู้บริโภค”

‘ลีนี่แม่ใจ’ ถือเป็นสินค้าอัตลักษณ์ของ อ.แม่ใจ จ.พะเยา รวมถึงเป็นพืชที่กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มุ่งดำเนินการภายใต้นโยบาย ‘ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้’ นำไปสู่การเป็นเกษตรมูลค่าสูง พร้อมแก้ไขปัญหาด้านการผลิตสินค้าเกษตร นำร่องเป็นต้นแบบในการผลิตสินค้าเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัดพะเยาต่อไปในอนาคต

วางแผนรับมือภัยพิบัติช่วงฤดูฝน

นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (134-135) ว่า ประเทศไทยกำลังจะเข้าสู่ฤดูฝน ซึ่งจากประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยา คาดว่า ปริมาณฝนรวมของทั้งประเทศในช่วงฤดูฝนปีนี้จะใกล้เคียงค่าเฉลี่ยปกติ และใกล้เคียงกับปีที่แล้ว ในช่วงประมาณกลางเดือนมิถุนายนถึงกลางเดือนกรกฎาคม ปริมาณและการกระจายของฝนมีน้อย และส่งผลให้เกิดสภาวะฝนทิ้งช่วง ซึ่งจะทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำได้ในด้านการเกษตรในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่แล้งซ้ำซาก นอกเขตชลประทาน ส่วนในช่วงเดือนสิงหาคม กันยายนและตุลาคม เป็นช่วงที่มีฝนตกชุกหนาแน่นที่สุด ซึ่งส่งผลให้มีฝนตกหนักถึงหนักมาก ในหลายพื้นที่และก่อให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก รวม

ทั้งน้ำล้นตลิ่งได้ในหลายพื้นที่

ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมรับสถานการณ์ภัยธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นที่ประชุมจึงมีมติเห็นชอบในหลักการร่างการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร ในช่วงฤดูฝน ปี 2567 ประกอบด้วย 3 แผนงาน คือ 1.การป้องกันและเตรียมความพร้อม ได้แก่ การบริหารจัดการน้ำสำรองเมล็ดพันธุ์ สำรองเสบียงอาหารสัตว์ สำรองเครื่องจักรและเครื่องมือ ตลอดจนสร้างความเข้าใจกับความเสี่ยง 2.การเผชิญเหตุและการหยุดยั้งความเสียหาย ได้แก่ การเร่งระบายน้ำ สนับสนุนเรือตรวจการณ์และเจ้าหน้าที่ เป็นต้น และ 3.การฟื้นฟูให้ดีกว่าเดิม ได้แก่ ตรวจสอบและประเมินความเสี่ยง จัดหน่วยเคลื่อนที่ บำบัดน้ำเสีย ปรับปรุงบำรุงดิน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปรับปรุงแก้ไข และเพิ่มเติม ในรายละเอียดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป.

6 โลกธุรกิจ



เม.ย.ส่งออกพลิกบวก

พาณิชย์คงเป้าทั้งปีขยายตัว1-2%

เม.ย.ส่งออกพลิกบวก พาณิชย์คงเป้าทั้งปีขยายตัว1-2%

นายทุนพงษ์ นัยนาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เปิดเผยว่าการส่งออกของไทยในเดือนเมษายน 2567 มีมูลค่า 23,275.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (834,018 ล้านบาท) ขยายตัว 6.8% หากหักสินค้าเกี่ยวเนื่องกับน้ำมัน ทองคำ และยุทธปัจจัย ขยายตัว 11.4% การส่งออกของไทยพลิกกลับมาขยายตัวเป็นบวกอีกครั้ง สอดคล้องกับกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ที่มีมุมมองว่า เศรษฐกิจโลกมีการฟื้นตัวที่ดีจากอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยของโลกที่ชะลอลงลง ทำให้ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคปรับตัวดีขึ้น ซึ่งส่งผลดีต่อภาคการผลิตทั่วโลก โดยการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมปรับตัวดีขึ้นหลายรายการ ขณะที่ผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งทำให้ผลผลิตทางการเกษตรลดลง แต่อาานิสงส์ด้านราคาตามความต้องการของตลาดโลก ส่งผลให้การส่งออกสินค้าเกษตรบางรายการยังขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ การส่งออกไทย 4 เดือนแรกของปี 2567 ขยายตัว 1.4% และเมื่อหักสินค้าเกี่ยวเนื่องกับน้ำมัน ทองคำ และยุทธปัจจัย ขยายตัว 3.7%

ทั้งนี้มูลค่าการค้าในรูปแบบเงินดอลลาร์สหรัฐ เดือนเมษายน 2567 การส่งออก มีมูลค่า 23,275.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 6.5% เทียบกับเดือนเดียวกัน

ของปีก่อน การนำเข้า มีมูลค่า 24,920.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 8.3% ดุลการค้า ขาดดุล 1,644.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ภาพรวม 4 เดือนแรกของปี 2567 การส่งออก มีมูลค่า 94,273.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 1.4% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน การนำเข้า มีมูลค่า 100,390.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 4.9% ดุลการค้า 4 เดือนแรกของปี 2567 ขาดดุล 6,116.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่วนมูลค่าการค้าในรูปแบบเงินบาท เดือนเมษายน 2567 การส่งออก มีมูลค่า 834,018 ล้านบาท ขยายตัว 12.7% เทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน การนำเข้า มีมูลค่า 903,194 ล้านบาท ขยายตัว 14.2% ดุลการค้า ขาดดุล 69,176 ล้านบาท ภาพรวม 4 เดือนแรกของปี 2567 การส่งออก มีมูลค่า 3,335,028 ล้านบาท ขยายตัว 6.2% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน การนำเข้า มีมูลค่า 3,595,217 ล้านบาท ขยายตัว 9.7% ดุลการค้า 4 เดือนแรกของปี 2567 ขาดดุล 257,190 ล้านบาท

ส่วนการส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ขยายตัว 2.0% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) กลับมาขยายตัวในรอบ 3 เดือน โดยสินค้าอุตสาหกรรมเกษตร ขยายตัว 12.7% กลับมาขยายตัวในรอบ 3 เดือน ส่วนสินค้าเกษตรหดตัว 3.5%

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,600

Section: First Section/โลกธุรกิจ

วันที่: ศุกร์ 24 พฤษภาคม 2567

ปีที่: 45

ฉบับที่: 15728

หน้า: 1 (บนขวา), 6

Col.Inch: 59.75 Ad Value: 95,600

PRValue (x3): 286,800

ศิลปิน: สีสี่

หัวข้อข่าว: เม.ย.ส่งออกพลิกบวก พาณิชย์คงเป้าทั้งปีขยายตัว 1-2%

กลับมาหดตัวในรอบ 4 เดือน โดยมีสินค้าสำคัญที่ขยายตัว ได้แก่ ข้าว ยางพารา อาหารทะเลกระป๋อง และแปรรูป อาหารสัตว์เลี้ยง ไก่แปรรูป ฯลฯ แต่สินค้าสำคัญที่หดตัว อาทิ ผลไม้สด แซ่เหียน แซ่แข็ง และแห้ง ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง น้ำตาลทราย ไขมันและน้ำมันจากพืชและสัตว์ โดย 4 เดือนแรกของปี 2567 การส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ขยายตัว 0.8% ด้านการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม ขยายตัว 9.2% (YoY) กลับมาขยายตัวหลังจากหดตัวในเดือนก่อนหน้า โดยมีสินค้าสำคัญที่ขยายตัว อาทิ รถยนต์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ เหล็ก เหล็กกล้า และผลิตภัณฑ์ ฯลฯ ขณะที่สินค้าสำคัญที่หดตัว อาทิ สินค้าที่เกี่ยวข้องกับน้ำมัน แผลงวงจรไฟฟ้า อุปกรณ์ กิ่งคาน้ำ ทรานซิสเตอร์ และไดโอด โดย 4 เดือนแรกของปี 2567 การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม ขยายตัว 1.8%

ขณะที่ตลาดส่งออกสำคัญส่วนใหญ่กลับมาขยายตัวหลังจากหดตัวในเดือนก่อน สอดคล้องกับสัญญาณการขยายตัวของภาคการผลิตโลก โดยตลาดหลักที่ขยายได้ เช่น ตลาดสหรัฐฯ ตลาดอาเซียน กลุ่ม CLMV

ทวีปออสเตรเลีย ตลาดเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง แอฟริกา ลาตินอเมริกา รัสเซีย และกลุ่ม CIS ส่วนตลาดที่หดตัว ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น สหราชอาณาจักร สวิตเซอร์แลนด์

ส่วนแนวโน้มการส่งออกในปี 2567 กระทรวงพาณิชย์คาดว่า การส่งออกของไทยในปี 2567 จะยังสามารถเติบโตได้ดี โดยยังคงเป้าหมายการเติบโตไว้ที่ 1-2% จากความต้องการสินค้าอุตสาหกรรมที่เติบโตตามภาวะเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัว และปัญหาเงินเฟ้อที่เริ่มบรรเทาลง ส่งผลดีต่อกำลังซื้อในหลายประเทศ โดยแนวโน้มเดือนหน้าส่งออกก็น่าจะเป็นบวก โดยเฉพาะเป็นฤดูผลไม้ส่งออกเป็นจำนวนมาก น่าจะทำให้ตลาดจีนมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น ขณะที่สภาพอากาศแปรปรวนสร้างแรงผลักดันต่อราคาสินค้าเกษตรและความต้องการนำเข้าเพื่อความมั่นคงทางอาหาร แต่กดดันปริมาณผลผลิตที่ออกสู่ตลาดโลก นอกจากนี้ ยังมีความไม่แน่นอนจากปัญหาด้านภูมิรัฐศาสตร์ โดยเฉพาะความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่มีแนวโน้มขยายวงกว้าง ซึ่งจากการหารือกับผู้ประกอบการประสมกับปัญหาต้นทุนค่าระวางเรือที่สูงขึ้น 37% โดยกระทรวงพาณิชย์จะติดตามประเมินสถานการณ์เป็นระยะ ถ้าไม่มีปัจจัยเสี่ยงอื่นเพิ่มเติม โดยยังคงเป้าส่งออกปีนี้ไว้เดิมได้

เผยส่งออกฟื้นพลิกบวก6.8%

● อาณิสงส์สินค้าเกษตรช่วยดัน

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เปิดเผยว่า การส่งออกเดือน เม.ย. 67 มีมูลค่า 23,278.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 6.8% ซึ่งถือว่ากลับมาเป็นบวกอีกครั้ง หลังจากเดือน มี.ค.ที่ผ่านมา ติดลบ 10.9% ที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ 8 เดือน ขณะที่การนำเข้ามีมูลค่า 24,920.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 8.3% ขาดดุลการค้า 1,641.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นเงินบาทมูลค่า 69,176 ล้านบาท รวมยอด 4 เดือน ปี 67 (ม.ค.-เม.ย.) การส่งออก 94,273.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 1.4% การนำเข้า 100,390.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 4.9% ขาดดุลการค้า 6,116.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็น 257,190 ล้านบาท

“สาเหตุที่ทำให้การส่งออกกลับมาบวก มาจากการเพิ่มขึ้นของการส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 2% โดยสินค้าอุตสาหกรรมเกษตรเพิ่ม 12.7% แต่สินค้าเกษตรลด 3.8% มีสินค้าสำคัญที่ขยายตัว อาทิ ข้าว ยางพารา อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป อาหารสัตว์เลี้ยงไก่แปรรูป เครื่องดื่ม ผลไม้กระป๋องและแปรรูป และสิ่งปรุงรสอาหาร ส่วนสินค้าสำคัญที่หดตัว อาทิ ผลไม้ มันสำปะหลัง น้ำตาลทราย ส่วนสินค้าอุตสาหกรรมเพิ่ม 9.2% สินค้าสำคัญที่ขยายตัว เช่น รถยนต์ คอมพิวเตอร์ เครื่องจักรกล เครื่องปรับอากาศ เหล็ก หม้อแปลงไฟฟ้าและส่วนประกอบ ส่วนสินค้าที่



หดตัว อาทิ สินค้าที่เกี่ยวข้องกับน้ำมัน แผลงวงจรไฟฟ้า”

นายพูนพงษ์ กล่าวว่า แนวโน้มการส่งออกเดือน พ.ค. 67 คาดจะขยายตัวเป็นบวกได้ โดยได้รับอานิสงส์จากสินค้าเกษตรที่ขยายตัว ทั้งข้าว ยางพารา และผลไม้จะเป็นเดือนที่ส่งออกได้เพิ่มขึ้นหลังผลผลิตออกสู่ตลาดมาก ทำให้คาดว่าภาพรวมไตรมาส 2 จะเป็นบวกได้ 0.8-1% โดยปัจจัยสนับสนุนมาจากเศรษฐกิจโลกฟื้น

ตัว เงินเพื่อชะลอตัวส่งผลกระทบต่อกำลังซื้อของประเทศ มีความต้องการนำเข้าสินค้าเกษตร เพื่อความมั่นคงด้านอาหาร

“แต่ยังต้องจับตาดูปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ต่อไป เพราะอาจจะมีผลกระทบต่อส่งออกได้ ส่วนการขาดดุลการค้า เจาะลึกดูแล้ว เป็นการขาดดุลจากการนำเข้าสินค้าพลังงานที่ราคาสูงขึ้น แต่มีข้อดี ก็คือการนำเข้าสินค้าทุนและวัตถุดิบ รวมกันถึง 68% ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการผลิตและส่งออกในอนาคต และเป้าหมายทั้งปี ยังคงยืนยันที่ 1-2% เหมือนเดิม ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง”

นายชัยชาญ เจริญสุข ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การส่งออกเดือน พ.ค. 67 คาดว่า จะยังคงขยายตัวได้ดี เพราะสินค้าเกษตรสำคัญ ทั้งข้าว ยางพารา และผลไม้ ที่จะกลับมา

มาส่งออกได้ดีขึ้น จะช่วยผลักดันมูลค่าการส่งออก และสินค้ากลุ่มยานยนต์และชิ้นส่วน อิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วน ก็จะยังเติบโตได้ดี โอกาสที่การส่งออกของเดือน พ.ค. และ มิ.ย. น่าจะทำได้ 24,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ มีโอกาสเป็นไปได้ และไตรมาส 2 จะขยายตัวได้ที่ 1% แต่ก็ต้องจับตาดูความตึงเครียดในทะเลแดง และค่าระวางเรือ ที่มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น จะเป็นต้นทุนต่อการส่งออก.

เกษตรวันนี้..... • สำนักงาน ดกหนักถึงหนักมาก..... • เมื่อประเมิน
ทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ออกประกาศ วิเคราะห์สถานการณ์น้ำ และการคาด
เผื่อระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำไหล การณ์พื้นที่เสี่ยงน้ำหลากและพื้นที่
หลาก ตั้งแต่วันนี้ถึง 26 เสี่ยงดินโคลนถล่มบริเวณ
พฤษภาคม หลังกรม ดันน้ำจากกรมทรัพยากรน้ำ
อุตุนิยมวิทยา พบว่าจะมี และกรมทรัพยากรธรณี
ห่อความกดอากาศ พบว่า มีพื้นที่เสี่ยงต้อง
ต่ำปกคลุมบริเวณอ่าว เผื่อระวังน้ำท่วมฉับพลัน
มะตะบัน ประเทศเมียนมา น้ำไหลหลาก และบริเวณ
และมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรง ชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขัง
ขึ้น จะทำให้ด้านตะวันตกของ อยู่เป็นประจำเนื่องจากระบาย
ภาคเหนือและภาคกลาง ภาคตะวันออก ไม่ทันในหลายเรื่อง..... •
เฉียงเหนือ และภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีฝน **นายกฯหล่ำปลี**





ทันกระแส

■ ฮับค้าส่งสินค้าเกษตรภูมิภาค

การประชุมประจำปีของสมาคมการค้าตลาดกลางค้าส่งสินค้าเกษตรโลก หรือ World Union of Wholesale Markets : WUWM ซึ่งเป็นเครือข่ายผู้ค้าส่งผลผลิตทางการเกษตรและอาหารสด ที่เมืองคังครัสมาชิกอยู่ในกว่า 40 ประเทศทั่วโลก จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ประเทศไทย โดยความร่วมมือกับสมาคมการค้าตลาดกลางค้าส่งสินค้าเกษตรไทย หรือ TAWMA ซึ่งมีสมาชิกเป็นตลาดค้าส่งสินค้าเกษตรและอาหารสด 17 ตลาดทั่วประเทศ และตลาดไท ตลาดกลางสินค้าเกษตรครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน เมื่อวันที่ 15-17 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ปิดฉากไปด้วยความสำเร็จ โดยในช่วง 3 วันของการจัดประชุม WUWM Bangkok 2024 ซึ่งมีธีมในการประชุม และมีเป้าหมายเพื่อแบ่งปันความรู้เรื่องการใช้เทคโนโลยีที่เพิ่มมากขึ้นในวงการตลาดค้าส่ง อันจะช่วยสนับสนุนให้ผู้ผลิตสามารถเข้าถึงตลาดได้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งสนับสนุนการค้าขายจากผู้ผลิต ผู้ค้า ไปถึงผู้บริโภคได้อย่างสะดวก และมีประสิทธิภาพ ลดต้นทุนต่างๆ และเพิ่มความปลอดภัยและสุขอนามัยของสินค้าทางการเกษตรและอาหาร นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ นายกสมาคมการค้าตลาดกลางค้าส่งสินค้าเกษตรไทย และผู้ถือหุ้นใหญ่ ตลาดไท กล่าวว่า ประเทศไทย ถือว่ามีศักยภาพที่ดี พร้อมรองรับเทรนด์โลกในอนาคตได้ ด้วยประเทศไทยสามารถผลิตผลผลิตทางการเกษตรและอาหารหลายอย่างได้เป็นอันดับต้นๆ ของโลก ถึงแม้ว่าเกษตรกรจำนวนหนึ่งยังใช้วิธีทำการเกษตรแบบดั้งเดิม ถือว่ามีโอกาสด้านบวกแฝงอยู่ หากมีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้เพื่อยกระดับการบริหารจัดการเรือกสวนไร่นา คุณภาพดิน และประสิทธิภาพในการทำการเกษตร คาดหวังได้ว่าเกษตรกรจะสามารถเพิ่มผลผลิต เพิ่มรายได้ เพิ่มผลกำไร ลดค่าใช้จ่าย และรวมถึงเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันได้ในตลาดโลก อีกประการคือ ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้าขายของภูมิภาคอาเซียน และสนับสนุนด้วยการมี FTA กับประเทศอื่นๆ นอกภูมิภาค การที่รัฐบาลไทยได้ลงทุนมหาศาลเรื่องโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ของประเทศ ตลอดจนการที่ภาครัฐและภาคเอกชนร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด การประชุม WUWM Bangkok 2024 มีผู้คนในแวดวงตลาดค้าส่งผลผลิตทางการเกษตรและอาหารสดจากทั่วโลกเข้าร่วมงานจำนวนกว่า 300 คน

ตลาดไทจัดเทศกาล'ทุเรียน-ผลไม้'

นายโชคชัย ฤกษ์ชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กสเซนจ์ จำกัด ผู้บริหาร ตลาดไท กล่าวว่า ในช่วงเดือน พ.ค.เป็นฤดูกาลที่ทุเรียนและผลไม้จากภาคตะวันออกเข้าสู่ตลาด ในฐานะของตลาดค้าส่งสินค้าเกษตรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ตั้งแต่วันที่-30 มิ.ย.2567 ตลาดไทจึงได้จัดเทศกาลทุเรียนและผลไม้ไทยขึ้นเพื่อเป็นการกระจายผลผลิตของเกษตรกรและกระตุ้นการบริโภคผลไม้ในประเทศ

ตลาดไทนับเป็นตลาดค้าส่งทุเรียนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมีผู้ค้ารายใหญ่รวมกว่า 70 ราย มีปริมาณทุเรียนเข้ามาจำหน่ายกว่า 40,000 ตัน ครอบคลุมสายพันธุ์ อาทิ หมอนทอง ชะนี ก้านยาว พวงมณี กระจุกม นกกระเจิบ ฯลฯ โดยในปีนี้อย่างงเน้นย้ำมาตรการเฟ้ ระวังคัดกรองทุเรียนคือคุณภาพออกสู่ตลาดให้กับพ่อค้าแม่ค้าและผู้สนใจเข้าอบรม

“ตลาดไทมีแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจนเพื่อช่วยลดปริมาณทุเรียนอ่อนเข้าสู่ตลาด ลดการขาดทุนจากปัญหาทุเรียนคือคุณภาพของพ่อค้าแม่ค้า ซึ่งนอกจากการจัดอบรม “กูรูทุเรียน เซียนมังคุด” แล้ว เรายังมีเจ้าหน้าที่ QC เฟ้ระวังและมีห้องปฏิบัติการตรวจสอบเปอร์เซ็นต์แป้งของทุเรียน โดยร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร จังหวัดปทุมธานี สุ่มตรวจพิสูจน์ความอ่อนแก่ของทุเรียนให้กับลูกค้าอย่างจริงจัง โดยมุ่งหวังที่จะสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพของทุเรียนให้แก่ผู้บริโภคทั้งในตลาดส่งออกและตลาดในประเทศ” นายโชคชัยกล่าว

นอกจากนี้ยังมีผลไม้ฤดูกาล อาทิ เงาะ ลองกอง มะม่วง ลิ้นจี่ กระท้อน ลำไย สละอีกด้วย และยังจัดให้มีแคมเปญพิเศษให้กับพ่อค้าแม่ค้า ผู้ประกอบการ ได้ร่วมลุ้นชิงโชคเยอะ ยังมีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลมากมาย อาทิ รถจักรยานยนต์ Smart TV และบัตรเติมน้ำมัน เป็นต้น